

*



BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Tôi tên: **Ksor Thiều**

Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1961

Đơn vị, chức vụ công tác: Bí thư Đảng ủy xã Ia Mláh

Sinh hoạt tại chi bộ: Quân sự xã Ia Mláh

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng “ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-Qđ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; trong năm 2019, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Về thực hiện chuyên đề 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Luôn có ý thức tôn trọng nhân dân, coi trọng sức mạnh và trí tuệ của nhân dân; vận dụng sức mạnh tổng hợp của nhân dân nhằm xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân và tôn trọng tinh thần dân chủ; tạo niềm tin đối với nhân dân, để nhân dân tham gia nghĩa vụ đối với đất nước.

Luôn xem lợi ích của nhân dân là trên hết, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ những vi phạm đến lợi ích chung của nhân dân; những việc có lợi cho dân nên làm, việc có hại đến dân không nên làm.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu cao nhất đề ra dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Luôn nêu cao tinh thần: “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.

Qua 5(năm) nội dung quan trọng trên, bản thân sẽ thường xuyên liên hệ qua thực tiễn, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, để thực hiện hoàn hảo hơn, hiệu quả thiết thực nhất, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; nhất là góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã:

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, sáng suốt, linh hoạt, hiệu quả công việc lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với chức trách Bí thư chi bộ quân sự:

Tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Với chức trách nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân:

Tổ chức thành công các kỳ họp, chỉ đạo tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, công tác giám sát và các công việc liên quan đến HĐND.

3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018:

Bản thân tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế khuyết điểm đã tự phê và phê bình trong năm 2018, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2019.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

PHÓ Bí Thư chi bộ

Ksor Thiuan

NGƯỜI ĐĂNG KÝ


Ksor Thiuan